

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๔ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” จำนวน ๑ วาระ เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” จำนวน ๑ วาระ เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการ และกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้เสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปฯ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมาธิการและ

กรรมวิธีการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะได้ประมวลความเห็น ของสมาชิกฯ เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

ต่อมา รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอ ประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและ ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไป

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๖ นาฬิกา

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ